

TTCLปิดลบ4วันติดกดหุ้นรูด30% แห่เทขายกังวลบริษัทต้องเพิ่มทุน

TTCL หุ้นรูดหนัก 30% ปิดลบต่อเนื่อง 4 วันติด นักลงทุนแห่เทขายไม่หยุด กังวลบริษัทล่อเพิ่มทุนเพื่อรองรับแผนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า

ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวราคาหุ้นบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) หรือ TTCL ย้อนหลังงวด 4 วันทำการ (5-8 ก.พ.) ได้ปรับตัวลดลงรวม 30% เนื่องจากที่มีกระแสข่าวว่า ทางบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับแผนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า

โดยงวดวันที่ 5 ก.พ. หุ้น TTCL ได้ทำราคาปิดที่ 20.80 บาท ลดลง 2.35% ต่อมาในช่วงวันที่ 6 ก.พ. ราคาหุ้นได้ปรับตัวลงมาอยู่ที่ 19.30 บาท เท่ากับลดลง 7.21% และในช่วงวันที่ 7 ก.พ. หุ้น TTCL ได้ปรับตัวลงหนักสุดมาอยู่ที่ 15.60 บาท ลดลง 19.17% และล่าสุดในวันนี้ (8 ก.พ.)

ปิดการซื้อขายที่ 15.40 บาท ลดลงไปอีก 1.28% เท่ากับภาพรวมในรอบ 4 วันทำการ หุ้น TTCL ได้ลดลงไปแล้วถึงระดับ 30% ขณะที่นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า กรณีที่ราคาหุ้นของ TTCL ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง คาดเป็นผลมาจากกรณี นักลงทุนมีความกังวลว่า ทางบริษัทอาจจะต้องระดมทุนด้วยการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อนำเงินทุนไปใช้รองรับแผนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการศึกษามากมายโครงการ

อย่างไรก็ตาม ประเมินว่า การเพิ่มทุนของบริษัทไม่ใช่ประเด็นลบเนื่องจากทางผู้บริหาร TTCL ระบุว่า แผนการเพิ่มทุนจะเป็นวิธีสุดท้ายที่จะนำมาใช้ในการระดมทุน ประกอบกับแนวทางการระดมทุนนั้นยังมีหลายวิธี เช่น การจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านโรงไฟฟ้า หลังจากในขณะนี้ TTCL มี

โครงการโรงไฟฟ้ามากขึ้น หรือ การนำบริษัท Toyo Thai Power Holding Pte., Ltd. (TTPHD) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ประเทศสิงคโปร์

นอกจากนี้ ในช่วงครึ่งหลังปี 2561 หากมีการเพิ่มทุนนั้น อาจจะเป็นการเพิ่มทุนเพื่อไปพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า Ahlone แห่งที่ 2 ซึ่งมีกำลังผลิตส่วนเพิ่มเป็นโรงไฟฟ้าขนาด 356 เมกะวัตต์ (MW) โดยขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการศึกษาค่าความเป็นไปได้ ซึ่งหากลงทุนจริงจะใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปี จะเริ่มขายไฟในปี 2563 และสร้างรายได้ปีละประมาณ 6,300 ล้านบาท จึงถือว่าเป็นโครงการที่ให้ผลตอบแทนดี

“สาเหตุที่ราคาหุ้นปรับตัวลดลงน่าจะเป็นผลมาจากตลาดกังวลเรื่องการเพิ่มทุน แต่ไม่ยากให้มองว่าการเพิ่มทุนเป็นประเด็นลบ เพราะจะไม่ได้มีการเพิ่มทุนเร็วขนาดนั้น ซึ่งหากจะมีการเพิ่มทุนนั้น คงจะเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาที่เป็นไปได้มากที่สุดคือ โรงไฟฟ้า Ahlone 2 ซึ่งเป็นโครงการที่จะให้ผลตอบแทนที่ดี” นักวิเคราะห์ กล่าว ■